

Số: 113/BC-MTTQ-BTT

Bình Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri**

(Trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X)

Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026); Từ ngày 02/11 đến 09/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 79 điểm với 8.786 cử tri tham dự; có 592 cử tri tham gia phát biểu với 1.003 ý kiến. Qua phân loại tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri có 104 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị trọng tâm của cử tri liên quan đến các lĩnh vực có tác động đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, cụ thể như sau:

### **I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG**

Cử tri kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành khảo sát để duy tu, sửa chữa, dặm vá những đoạn đường đã và đang xuống cấp, hư hỏng; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn rẽ trái phù hợp tại một số tuyến đường giao nhau với đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đèn chiếu sáng và biển báo giảm tốc độ tại một số giao lộ, khu dân cư, trường học, bệnh viện cho phù hợp nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; nâng cấp, cải tạo các vỉa hè, hệ thống thoát nước và thoát nước dọc để khắc phục tình trạng ngập nước, tụ nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân<sup>1</sup>; xem xét lắp đặt các dây phân cách cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông<sup>2</sup>.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng công khai thời gian thu phí đối với trạm thu phí Cầu Phú Cường, trạm thu phí Suối Giữa, trạm thu phí Vĩnh Phú và trạm thu phí ngã tư Miếu Ông Cù trên tuyến đường ĐT.747A, nếu đủ thời gian thu phí đề nghị dỡ bỏ các trạm thu phí trên, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng rà soát các dự án BOT đã thu hồi vốn và có lãi để có phương án gỡ bỏ các trạm thu phí theo kiến nghị của cử tri. Mặt khác, cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng khảo sát, lắp đặt camera giám sát giao thông tại nút giao thông trọng điểm nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông; sớm có kế hoạch xây dựng cầu

<sup>1</sup> Cử tri thị xã Bến Cát nhiều lần kiến nghị ngành chức năng và cơ quan có thẩm quyền quan tâm hoàn thiện hệ thống chiếu sáng và thoát nước dọc trên tuyến đường ĐT741.

<sup>2</sup> Các tuyến đường cụ thể: Phạm Văn Đồng; Quốc lộ 13; Phạm Ngọc Thạch; Huỳnh Văn Lũy; Cách mạng tháng 8; ĐT741B; ĐT741C; ĐT743C; ĐT744; ĐT747A; ĐT747B; ĐT748; ĐT749A; ĐT749B; ĐT749D; ĐT750.

vượt tại ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT743; đẩy nhanh tiến độ thi công Cầu Bạch Đằng 2 để hoàn thành đúng thời gian quy định.

Cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng xem xét trợ giá để các tuyến xe buýt hoạt động trở lại như: tuyến Dầu Tiếng về Bến Cát; tuyến Dầu Tiếng đi Củ Chi, khôi phục lại tuyến xe buýt số 02 Thủ Dầu Một - Bà Rịa để phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên cũng như người dân trên địa bàn.

## II. LĨNH VỰC THỦY LỢI, NƯỚC SẠCH

Hiện nay tình trạng ngập nước các tuyến đường trên địa bàn khi trời mưa lớn thường xuyên xảy ra, đề khắc phục tình trạng trên cử tri kiến nghị ngành Nông nghiệp khảo sát, tăng cường công tác nạo vét các kênh, rạch để đảm bảo lưu thông dòng chảy; nâng cấp tuyến đường đê bao Kênh tiêu (đoạn từ Cầu Tân Phú đến công ty Ân Khoa), khắc phục tình trạng các nắp cống ngăn nước dọc kênh tiêu Bình Hoà thành phố Thuận An; nâng cấp đoạn bờ bao và hai bên kênh tiêu nước Sóng Thần - Đồng An để khi triều cường dâng cao nước không tràn vào nhà dân và tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng. Ngoài ra, cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình thoát nước Suối Xiệp, kiên cố hóa suối Bình Thắng thành phố Dĩ An để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực này mỗi khi mưa lớn.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong việc khắc phục sự cố cúp nước sạch tại khu vực ấp Định Lộc, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng và đề nghị ngành chức năng chỉ đạo đơn vị cấp nước sạch khi có sự cố xảy ra cần sớm khắc phục để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.

## III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ

Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện dự án Trường Cao đẳng Đông Nam; Trường Đại học Thủ Dầu Một (khu phố 5, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1741, tờ bản đồ số 38 với diện tích là 576.271,3m<sup>2</sup>) để tránh lãng phí tài nguyên đất đai.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chuyên môn giải quyết việc hoàn thiện xây dựng, đầu tư hệ thống thu gom nước thải tại các dự án chung cư để bàn giao căn hộ cho người mua, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các dự án thực hiện đúng theo thiết kế kỹ thuật công trình (chung cư Roxana, chung cư Hoàng Long). Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đông Bình Dương để cấp đất tái định cư cho người dân nằm trong dự án.

## IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Cử tri tiếp tục đề nghị ngành chức có phương án giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư 710, khu dân cư Trung Thành, An Trung, khu tái định cư thuộc dự án Mở rộng khu công nghiệp VSIP 2 để đảm bảo quyền lợi của người dân theo quy định pháp luật.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng cần siết chặt quản lý trong lĩnh vực môi trường và có mức phạt thật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là lĩnh vực môi trường nước nhằm răn đe các trường hợp cố tình không chấp hành quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường nước. Tăng cường kiểm tra, xử lý nguồn nước xả thải ra kênh Ba Bò gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh; kiểm tra hoạt động của Công ty Vĩnh Dụ (KCN Tân Bình), Công ty Đá Thường Tân 03 trong quá trình xây đá gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe những hộ dân xung quanh khu vực.

Hiện nay trên địa bàn ấp Đồng Sến, xã Định An huyện Dầu Tiếng có Công ty TNHH Đại Phát Đạt khai thác cát với công suất lớn (cả ngày lẫn đêm) gây ra tình trạng sạt lở và khi nước rút cho thấy nhiều hố sâu tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân và trẻ nhỏ trong khu vực. Đề nghị cơ quan chức năng tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát và xử lý quá trình khai thác cát của Công ty cũng như công khai về thời gian, địa điểm khai thác để người dân biết và thuận lợi trong việc giám sát.

## **V. LĨNH VỰC Y TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC**

Chủ trương của nhà nước là khuyến khích bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân được người dân đồng tình hưởng ứng, nhưng thời gian qua người dân tham gia BHYT nhưng không được hưởng đúng quyền lợi theo quy định do thiếu thuốc, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm; chi phí tốn kém; thủ tục rườm rà... Cử tri tiếp tục kiến nghị ngành Y tế chủ động và hàng năm có biện pháp khắc phục để người dân được hưởng quyền lợi từ BHYT trong quá trình khám và điều trị bệnh.

Dự án Bệnh viện 1500 giường được triển khai, thi công đã lâu nhưng chưa hoàn thành để đưa vào hoạt động, để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến khám chữa bệnh đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt hơn nữa để sớm đưa Bệnh viện 1.500 đi vào hoạt động để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh và khu vực lân cận.

Khu di tích Địa đạo Tam Giác Sắt (xã An Tây) đã được Nhà nước đầu tư xây dựng, từ năm 2022 đến nay nhưng không được bố trí kinh phí hoạt động để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa các hạng mục xây dựng bị xuống cấp, dọn dẹp, vệ sinh môi trường để đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết khắc phục tình trạng nêu trên.

Cử tri kiến nghị ngành Giáo dục và Đào tạo xem xét có cơ chế thực hiện miễn 100% học phí cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Dương như các tỉnh, thành phố khác đã thực hiện (Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu...) và đề nghị Ngành xem xét lại việc chọn sách giáo khoa vì trong một trường mà áp dụng tới ba nhà xuất bản, ảnh hưởng đến việc tiếp thu của học sinh và gây khó khăn cho phụ huynh.

## **VI. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH**

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến các đối tượng chính sách là người tham gia cách mạng thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ trên địa bàn tỉnh và ưu tiên có nơi mai táng cho các đối tượng này, kiến nghị ngành chức

năng sớm ban hành chế độ, chính sách phù hợp cho hoạt động chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

## VII. LĨNH VỰC KHÁC

Thời gian qua, cử tri nhiều lần kiến nghị trong công tác thống kê, đề nghị cập nhật, bổ sung thuế đất phi nông nghiệp, đồng thời đề nghị xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành thuế và Văn phòng đăng ký đất đai để phối hợp chỉnh lý biến động đất thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự như tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất...

Hiện nay lực lượng công nhân trên địa bàn tỉnh rất nhiều, điều kiện sống có nơi, có lúc còn thấp. Kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục quan tâm hơn nữa về các chế độ phù hợp hỗ trợ cho công nhân về an sinh xã hội, nhà ở, nhà giữ trẻ nhằm tạo điều kiện để lực lượng này yên tâm lao động sản xuất.

Cử tri kiến nghị Giám đốc một sở ngành của tỉnh cần dành nhiều thời gian đối thoại với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh, góp ý xây dựng của nhân dân để chấn chỉnh trong việc tham mưu quản lý nhà nước phát triển tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, quản lý đô thị...

Hiện nay tình trạng hàng hóa kém chất lượng, thực phẩm bẩn, hàng trôi nổi trên thị trường được bày bán rất nhiều, gây ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng. Kiến nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý, nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng

Trong thời gian qua người dân đã tiếp cận nhiều nguồn thông tin nhưng không xác định được nguồn tin nào là chính thống. Đề nghị ngành thông tin truyền thông có biện pháp quản lý chặt các kênh thông tin khi đưa lên các trang mạng để người dân có thể tiếp cận được những thông tin chính thống

Trên đây là những ý kiến, kiến nghị trọng tâm của cử tri, nhân dân, trên địa bàn tỉnh mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn lọc báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đối với từng nội dung cụ thể Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trả lời. Riêng những vấn đề được đề cập trong báo cáo tổng hợp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh cũng như thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhân dân biết để theo dõi.

### Nơi nhận:

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBMTTQ tỉnh;
- Lưu: VP, Ban DCPL&DTTG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Trần Thị Hồng Hạnh